






สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 26-28 มีนาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>  กระทรวงสาธารณสุข  @pr_moph  moph channel  clubhealthch  mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด (27 มี.ค.59)</p>	<p><u>ร่างธรรมนูญสุขภาพ</u> -เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ... ที่กำหนดให้มีการทบทวนธรรมนูญทุก 5 ปี ธรรมนูญดังกล่าวแสดงแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพคนไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า ทั้งด้านบวกและลบ และมีสาระสำคัญคือ กำหนดหลักการของระบบสุขภาพให้ทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งยังเป็นกรอบแนวทางและทิศทางให้หน่วยงาน องค์กร นำไปดำเนินการเพื่อสร้างสุขภาพให้กับประชาชน จะเสนอให้ที่ประชุมครม.เห็นชอบ และส่งให้สนช.พิจารณาเห็นชอบต่อไป</p>
<p>ข่าวสด (27 มี.ค.59)</p>	<p><u>สปสช.เตรียมจัดทำแผนประกันสุขภาพ</u> -เสนอข่าว นพ.เจตน์ ธรรมธัชชาวี ประธานกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล สปสช. กล่าวว่า บอร์ดสปสช.มีมติเห็นชอบกรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 เน้นการมีส่วนร่วมด้วยการระดมสมองและรับฟังความเห็นอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทั้งภายนอกและภายในองค์กร และจัดทำยุทธศาสตร์บนพื้นฐานข้อมูลและความเป็นไปได้ โดยมีกรอบคิดและหลักการยึดโยงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 การปฏิรูประบบสุขภาพ สถาปนาปฏิรูปแห่งชาติ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ และนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการวางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรทุกภาคโดยไม่เหลื่อมล้ำ และประกาศใช้ประมาณมิ.ย.นี้</p>
<p>เดลินิวส์ (27 มี.ค.59) โพสต์ทูเดย์ (28 มี.ค.59)</p>	<p><u>เก็บภาษีสินค้าเป็นพิษต่อสุขภาพ</u> -เสนอข่าว ที่ประชุมครม. มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รับข้อเสนอแนวทางการเพิ่มภาษีผลิตภัณฑ์ที่เป็นภัยต่อสุขภาพของ สธ. ไปพิจารณา ล่าสุดรายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง แจ้งว่า กรณีการเสนอให้จัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่ส่วนผสมจากน้ำตาลสูงได้หารือกับสธ.มาโดยตลอด และเคยเสนอให้ คสช. พิจารณา เพราะถือเป็นหนึ่งในแผนปฏิรูปภาษี โดยมีทั้งการเสนอจัดเก็บภาษีชาเขียว กาแฟกระป๋องที่มีส่วนผสมของกาเฟอีนและน้ำตาล น้ำผลไม้กระป๋อง เป็นต้น ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีได้ให้กรมสรรพสามิตจัดทำแผนการเก็บภาษีใน 5 ปีข้างหน้า ให้ได้ 800,000 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน เพื่อเสนอครม.พิจารณาและเห็นชอบ กรณีของเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล หากมีข้อมูลยืนยันทางการแพทย์ที่แน่ชัดว่าเป็นพิษกับสุขภาพจริง ก็เสนอรัฐบาลเก็บภาษีดังกล่าวทันที</p>
<p>Hfocus (26 มี.ค.59)</p>	<p><u>แพทยสภาเตรียมออกประกาศ “แนวทางกำหนดภาระงานแพทย์”</u> -เสนอข่าว นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า แพทยสภาเตรียมออกประกาศ “แนวทางการกำหนดภาระงานแพทย์” เพื่อคุ้มครองประชาชน ยกย่องคุณภาพชีวิตแพทย์ และเป็นแนวทางจัดอัตราค่าจ้างให้ผู้บริหาร ได้ส่งหนังสือถึงประธานองค์กรแพทย์-แพทย์ทั่วประเทศ เพื่อขอเสียงสนับสนุน โดยประกาศแนวทางการกำหนดภาระงานแพทย์ เป็นเพียงแนวทางเพื่อให้หน่วยงานดูแลคุณภาพชีวิตของแพทย์ ไม่ได้เป็นข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม และทำเฉพาะในส่วนโรงพยาบาลภาครัฐเท่านั้น มีรายละเอียด ดังนี้ 1.ชั่วโมงการทำงานไม่ควรเกิน 80 ชั่วโมง/สัปดาห์ 2.ควรมีวันหยุดอย่างน้อย 1 วัน/สัปดาห์ 3.ระยะเวลาเวรปฏิบัติไม่ควรเกิน 16 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน 4.ถ้าระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกัน 24 ชั่วโมง ต้องมีเวลาหยุดพักผ่อนอย่างน้อย 8 ชั่วโมง 5.การอยู่เวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่ควรเกิน 7 เวร/เดือน 6.ภายหลังการปฏิบัติงานในกะดึก (หลังเที่ยงคืน) ต้องมีเวลาหยุดพักผ่อนอย่างน้อย 8 ชั่วโมง 7.แพทย์ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ควรอยู่เวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p>
<p>ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ (28 มี.ค.59)</p>	<p><u>วิกฤติขาดแคลนพยาบาล</u> -เสนอข่าว ในการประชุมวิชาการเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันการศึกษาภาคเอกชนในการผลิตกำลังคนด้านสุขภาพ นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ที่ปรึกษาอาวุโสและเลขาธิการมูลนิธิเพื่อการพัฒนา นโยบายสุขภาพระหว่าง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ประเทศ (IHPP) ในฐานะนักวิจัยหลักในโครงการ RESYST กล่าวถึงแนวทางแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในประเทศไทย 4 แนวทาง แก้ปัญหาทั้งระบบ ตั้งแต่การคัดเลือกนักศึกษา ปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาอาจารย์โดยรัฐบาลให้ทุนการศึกษา และการกระจายพยาบาลวิชาชีพสู่ภาคชนบท</p> <p>ด้าน ดร.กฤษดา แสงวดี อุปนายกสภาพยาบาลคนที่ 2 ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยในโครงการ RESYST กล่าวว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ความต้องการพยาบาลในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จากการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกอบกับการเพิ่มของประชากรสูงอายุและมีแนวโน้มอายุยืนยาวขึ้น ซึ่งในอนาคตจะเป็นปัญหาวิกฤติรุนแรงหากไม่มีการแก้ไข คาดว่าในปี พ.ศ.2563 จะขาดแคลนพยาบาลประมาณ 50,000 คน ปัจจุบันไทยมีสถาบันการศึกษาด้านพยาบาล 85 แห่ง แบ่งเป็นของรัฐ 52 แห่ง และเอกชน 23 แห่ง สามารถผลิตพยาบาลรวมได้ปีละประมาณ 10,000 คน หากสถาบันของรัฐและเอกชนร่วมมือกันในการให้ทุนการศึกษา กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก ใจให้มีการเรียนพยาบาล คาดว่าจะสามารถผลิตได้เพิ่มขึ้นเป็นปีละประมาณ 12,000 คน</p> <p>ขณะที่ นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธานอนุกรรมการวางแผนกำลังคน คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันสถาบันการศึกษาด้านพยาบาลภาคเอกชนมีบทบาทมากขึ้นในการผลิตกำลังคนพยาบาลของประเทศ จึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาภาคเอกชนผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น (26 มี.ค.59)</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ (28 มี.ค.59)</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า (26 มี.ค.59)</p> <p>ผู้จัดการรายวัน (28 มี.ค.59)</p>	<p>สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง พะเยา น่าน ตาก เชียงใหม่ และแพร่ มีค่าเฉลี่ยหมอกควันเกินมาตรฐาน ได้ให้สสจ.ทุกจังหวัด เปิดศูนย์ปฏิบัติการกรณีหมอกควันเพื่อติดตาม และร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ กำชับให้ความรู้ คำแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน ที่น่าเป็นห่วงคือ 4 กลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และหญิงตั้งครรภ์ ขอให้หลีกเลี่ยงออกนอกบ้าน งดการออกกำลังกายกลางแจ้ง ทั้งนี้ ได้สำรองหน้ากากอนามัยไว้ทั้งหมด 980,000 ชิ้น และได้จัดส่งให้ 8 จังหวัดภาคเหนือ จ.ราชบุรี และ จ.เพชรบุรี รวม 350,000 ชิ้น สำรองไว้ที่ส่วนกลางอีก 630,000 ชิ้น ยังไม่พบประชาชนมีอาการรุนแรง ให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและให้คำแนะนำประชาชนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-เสนอข่าว ขณะนี้เกือบทุกจังหวัดในภาคเหนือตอนบนมีหมอกควันปกคลุมหนาแน่น ฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงเกินมาตรฐานเกือบทั้งหมด สภาพอากาศในตัวเมือง จ.เชียงใหม่ ปกคลุมไปด้วยหมอกควัน วัดค่า PM 10 ได้ 198.688 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงสุดในรอบปี ทำให้ทัศนวิสัยการมองเห็นในการขับขี่ต่ำลง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้โรงพยาบาลหลายแห่งมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ สสจ.เชียงใหม่ ต้องแจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชน</p> <p>-เสนอข่าว สภาพตัวเมืองเชียงใหม่ยังมีหมอกควันปกคลุมหนา ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน 4 วันต่อเนื่อง แต่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงบ้าง สสจ.เชียงใหม่ได้แจ้งเตือนและแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับประชาชนในช่วงสถานการณ์หมอกควัน ให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายนอกตัวอาคาร หากจำเป็นให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง งดการออกกำลังกายกลางแจ้งจนกว่าสถานการณ์จะปกติ ส่วนประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั้งเด็ก คนชรา คนท้อง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้มีโรคประจำตัว ให้ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้เตรียมยารักษาโรคประจำตัวไว้ให้พร้อมและรีบพบแพทย์ทันทีหากมีอาการเจ็บป่วยผิดปกติ</p> <p>ส่วนที่ลำปาง เกิดไฟจากบ่อขยะของ อบต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม มากกว่า 2 วัน ซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาทและใกล้วัดซึ่งตั้งอยู่บนยอดดอย ชาวบ้านได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาทำการดับไฟแล้ว แต่ยังไม่มีการมาดำเนินการ จนไฟไหม้ลุกลามบริเวณเนินเขารอบดอย และควันไฟปกคลุมไปทั่วบริเวณ</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ (27 มี.ค.59)</p>	<p>ปัญหาภัยแล้ง</p> <p>-เสนอข่าว รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี รายงานว่า ภัยแล้งปีนี้เกิดเร็วขึ้น ตั้งแต่ปลายกุมภาพันธ์ และน่าจะต่อเนื่องถึงสิงหาคม และได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มที่หนุนแม่น้ำปราจีนบุรี ส่งผลให้น้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ โดยเฉพาะน้ำสะอาดสำหรับล้างเครื่องมือแพทย์และฟอกไตเทียม เบื้องต้นได้ประสานขอความช่วยเหลือจากกรมน้ำบาดาล จ.ปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ขนส่งน้ำประมาณ 36,000 ลิตรต่อวัน ขณะที่การใช้น้ำของรพ.อยู่ที่ 60,000-70,000 ลิตรต่อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์แนวหน้า (26 มี.ค.59)	<p>วัน</p> <p>-เสนอข่าว การประปาส่วนภูมิภาคจัด “โครงการเดินรณรงค์ประหยัดน้ำช่วยชาติ” เชิญชวนประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศ 74 จังหวัด โดยมีหลายจังหวัดร่วมจัดกิจกรรม หลังแหล่งน้ำดิบหลายพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันวิกฤติขาดแคลนน้ำหน้าแล้งช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน</p>
ข่าวสด ,มติชน (27 มี.ค.59) กรมประชาสัมพันธ์ (28 มี.ค.59)	<p>คดีบุกยัด รพ.เจาะไอร้อง</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. กล่าวถึงความคืบหน้าในการคลี่คลายคดีคนร้ายบุกยัดรพ. เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ว่า มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 14 คน โดยใช้อำนาจจากฎัยการศึก จากนั้นจะต้องรอผลการซักถามและพยานหลักฐาน ทั้งนี้ นำเชื่อว่าผู้ที่ถูกคุมตัวส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ และอาจเกี่ยวกับเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นด้วย โดยมีหลักฐานคือภาพจากกล้องซีซีทีวีในที่เกิดเหตุ ปืนลูกกระสุนปืน ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร</p> <p>-ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของรพ.เจาะไอร้อง พร้อมนำการดีของ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และของตนเองมามอบให้ เพื่อแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน ด้วยความเข้มแข็ง อุตุน และกล้าหาญ</p>
ประชาชาติธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ (27 มี.ค.59)	<p>ปัญหาเหมืองแร่ทองคำ</p> <p>-เสนอข่าว นายชาติ หงส์เทียมจันทร์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงเรื่องผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ เนื่องจากผลการตรวจเลือดของชาวบ้านในพื้นที่มีโลหะหนักปนเปื้อน จึงให้ 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รวมถึงหน่วยงานและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะทำงานตรวจสอบและแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน คณะทำงานตรวจสอบและแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เริงหารือกันเพื่อรับฟังความคิดเห็น และนำข้อมูลของแต่ละกระทรวง แต่ละหน่วยงาน มาชี้แจงความคืบหน้า รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหา จากนั้นจะรวบรวมนำเสนอให้นายกฯ รับทราบ โดยที่ประชุมจะยังไม่มีการสรุปว่าจะอนุญาตประทานบัตรหรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรมให้กับ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เพราะถือเป็นเรื่องใหญ่ที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และมีผลกระทบต่อประชาชน</p> <p>ด้าน “กพร.” เฝ้าติดตามหิมยิปซัมเพิ่มอีก 50 แห่ง และเตรียมปิดโรงแต่งแร่ จ.สระบุรี เนื่องจากพบเข้าข่ายกระทำความผิดด้านสิ่งแวดล้อม</p>
ไทยโพสต์(26 มี.ค.59)	<p>ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นางวารภรณ์ นะมาตร์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมค้ายาสูบไทย กล่าวว่า ขณะนี้ร้านค้าส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบทันทีจากการขึ้นภาษีแบบก้าวกระโดด และเริ่มมีผู้บริโภคหันมาซื้อยาเส้นกันมากขึ้น โดยร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ที่ล่าสุดอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการแก้ไขในสาระสำคัญที่ยังคงเป็นข้อขัดแย้ง ซึ่งขัดกับมติครม.ที่รับหลักการของร่าง เมื่อ พ.ค.2558 และให้กฤษฎีกาดำเนินการแก้ไขและยุติข้อขัดแย้งจากภาคส่วนที่จะได้รับผล กระทบจากร่างกฎหมายฉบับนี้ อาทิ มาตรการบังคับใช้ซองบุหรี่แบบเรียบ ที่ทำให้ผู้บริโภคและร้านค้าแยกสินค้าได้ยากลำบากและนำไปสู่การปลอมแปลงได้ง่าย การให้อำนาจรัฐมนตรีออกกฎหมายลูกผ่านประกาศกฎกระทรวง รวมถึงมาตรการอื่นๆ ที่จะควบคุมร้านค้ามากขึ้น เช่น ห้ามแสดงสินค้าในร้าน ห้ามแสดงป้ายราคา ห้ามแบ่งขาย จึงขอให้ ครม. และสนช.ทบทวนร่าง กม.นี้ให้รอบคอบ และรับฟังผู้ประกอบการอย่างแท้จริงโดยไม่ถูกกดดันจากกลุ่มเอ็นจีโอ และยืนยันจะคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้ในส่วนที่ไม่ชัดเจนและไม่เป็นธรรมอย่างถึงที่สุด</p> <p>ด้าน นายสงกรานต์ ภักดีจิตร นายกสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์ จ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า การขึ้นภาษีบุหรี่ ราคารับซื้อใบยาสูบยังเท่าเดิม สวนทางกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น จึงขอให้พิจารณากฎหมายอย่างรอบคอบ และรับฟังเสียงของกลุ่มชาวไร่ด้วย ไม่ใช่ฟังแต่สธ. แล้วออกกฎหมายที่ทำให้ชาวไร่หมดอาชีพ</p>
เดลินิวส์(26 มี.ค.59)	<p>มอบรางวัลศิลปินชนพลอดบุหรี</p> <p>-เสนอข่าว ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี เป็นประธานมอบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>รางวัลศิลปินดาราสื่อสารมวลชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 7 ในฐานะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเยาวชน และสามารถชักชวนสร้างทัศนคติให้เยาวชนไม่ยากลองสูบบุหรี่ โดยปีนี้บุคคลที่มีชื่อเสียงเข้ารับรางวัล อาทิ แอน-ทอง ประสม, เจ็บบ พิจิตตรา, บานเย็น รากแก่น, แคนดี้ รากแก่น พร้อมด้วยศิลปินจากบริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)</p>
<p>มติชน (27 มี.ค.59)</p> <p>เดลินิวส์ มติชน (28 มี.ค.59)</p>	<p>ทำฟันประกันสังคม</p> <p>-เสนอข่าว ทพญ.มาลี วันทนาศิริ รพ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่าย ฟ.ฟัน สร้างสุข กล่าวว่า สิทธิทันตกรรมพื้นฐานได้เหมือนกันทุกสิทธิ คืออุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน แต่สิทธิประกันสังคมสามารถไปรับบริการในคลินิกเอกชนได้ โดยสำรองจ่ายก่อนในวงเงิน 600 บาทต่อปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตน ยกตัวอย่างผู้ประกันตนที่อายุเกิน 60 ปี แต่ยังไม่จ่ายสมทบให้แก่ประกันสังคม เนื่องจากต้องการออมเงิน ทำให้มีสิทธิทันตกรรมในประกันสังคมที่ต้องสำรองจ่าย 600 บาท และจ่ายเงินเพิ่มกรณีค่ารักษาเกินวงเงิน แทนที่จะอยู่ในสิทธิผู้สูงอายุตามบัตรทอง ซึ่งไม่ต้องจ่ายเงินค่าบริการและรักษาได้ตามอาการความจำเป็น นอกจากนี้ แรงงานต่างด้าวยังได้สิทธิดีกว่าผู้ประกันตน เพราะซื้อบัตรประกันสุขภาพปีละประมาณ 2,000 บาท ครอบคลุมสิทธิการรักษาพยาบาลทั้งหมด รวมทั้งทันตกรรม ยกเว้นการใส่ฟันปลอม</p> <p>-เสนอข่าว นายมนัส โกศล ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้มีการประชุมกับเครือข่ายลูกจ้างต่าง ๆ เห็นตรงกันว่า ขอให้สำนักงานประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางด้านทันตกรรมให้เท่าเทียมกับกองทุนอื่น โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ปฏิรูประบบทันตกรรมโดยตั้งคลินิกเอกชนเข้าร่วมบริการ ทั้งนี้ เครือข่ายจะเดินทางไปยื่นข้อเสนอต่อกรมแรงงาน ในวันที่ 8 เม.ย.นี้ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ประกาศเป็นนโยบายว่าจะดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อเป็นของขวัญแก่ผู้ใช้แรงงานในวันที่ 1 พ.ค.</p> <p>-ด้านนายนิมิตร เทียนอุดม เครือข่ายกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า สิทธิ ทันตกรรมประกันสังคมควรปรับปรุง โดยเฉพาะวงเงิน 600 บาทต่อปี ที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ควรคงจุดแข็งของประกันสังคมที่ให้บริการที่คลินิกเอกชนได้ โดยไม่ต้องให้ผู้ประกันตนสำรองจ่าย เช่นเดียวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>-ขณะที่ ทพ.อรุณพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช.กล่าวว่า สิทธิทันตกรรมบัตรทอง จะเข้ารับบริการได้ในสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้ แต่การเข้าถึงบริการ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ไม่ถึงร้อยละ 5 เพราะมีโรงพยาบาลรัฐค่อนข้างจำกัด เกิดปัญหาการรอคิว จึงร่วมกับคลินิกเอกชนที่เป็นหน่วยบริการด้านทันตกรรมในระบบเขตกรุงเทพฯ จำนวน 153 แห่ง โดยกำหนดราคากลางในการรักษา</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>การล้างพิษตับ</p> <p>-เสนอบทความ โดย นพ.บรรจบ ชุณหสวัสติกุล กล่าวว่า การล้างพิษตับเป็นวิธีบำบัดโรคของอายุรเวท เหมาะแก่การลดน้ำหนัก ลดไขมันเลือด รักษาตับอักเสบที่ยังเป็นไม่มาก ช่วยลดไขมันพอกตับ โดยทำแค่ 6 เดือน/ครั้ง คนที่อ้วน ไขมันสูง ไม่เกิน 3 เดือน/ครั้ง เมื่อล้างพิษตับ 6 วัน ต้องกินอาหารแบบปกติในชีวิตประจำวันต่อไป ซึ่งได้เขียนหนังสือ แจกแจกข้อดี ข้อเสีย ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามใช้ ข้อพึงระวัง และแนะนำว่าสามารถปฏิบัติได้เอง ยกเว้น คนเป็นมะเร็ง คนอ่อนเพลียเกิน คนที่ลำไส้ระคายเคืองง่าย มักจะถ่ายเป็นน้ำโดยง่าย ห้ามทำ</p> <p>กรณีวัดหรือสถานปฏิบัติธรรมมีการล้างพิษตับ พระหรือแม่ชีควรแสดงบทบาทเฉพาะในความชำนาญของตน กลุ่มบุคคลที่ไปอาศัยวัดทำค่ายล้างพิษตับควรถอนตัวออกมา กรมแพทย์ทางเลือก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ควรจัดมาตรฐาน ออกใบอนุญาต ให้เรื่องสุขภาพต้องไปทำที่สถานสุขภาพ</p>
<p>บ้านเมือง คอลัมน์ บ้านใคร...ใครก็รัก (27 มี.ค.59)</p>	<p>คุณหมอทางไลน์ (LINE)</p> <p>-เสนอให้กระทรวงสาธารณสุขเปิดไลน์ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ กรณีได้รับข้อมูลทางการแพทย์หรือวิธีการรักษาทางไลน์ ให้ส่งไปให้กระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบ และตอบกลับให้สมาชิกไลน์ของกระทรวงสาธารณสุขทราบ เพื่อประชาชนจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งแม้จะเป็นการเพิ่มงานให้กระทรวง แต่การป้องกันดีกว่าการรักษา เพราะหากประชาชนหลงเชื่อข้อมูลผิด ๆ จนเกิดปัญหาให้กระทรวงสาธารณสุขต้องดูแลรักษาอยู่ดี โดยอาจหาอาสาสมัครซึ่งเป็นแพทย์ที่เกษียณอายุแล้ว และพอมีเวลาในการช่วยตอบปัญหาเป็นผู้นำดำเนินการ</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>ผู้ป่วยจิตเวชขั้รถ</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบ.ช.น. ยืนยันว่า ผู้ป่วยหรือผู้ที่มีสภาวะไม่พร้อมในการขับขี่รถยนต์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(28 มี.ค.59)	<p>แต่ฝันที่จะนำรถออกมาขับขึ้นบนท้องถนนจนเกิดอุบัติเหตุ จนมีการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิด โดยการเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ขณะที่ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก บอกว่า คนส่วนใหญ่ที่มาต่อใบขับขี่หรือมาทำใบอนุญาตขับขี่ ส่วนมากยังไม่รู้โรคประจำตัว แต่เมื่อออกใบอนุญาตขับขี่ไปแล้ว บางรายมาป่วยในภายหลัง การตรวจเฉพาะด้านจิตเวชยังไม่ในข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก เนื่องจากมองว่าเป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชนที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นในการตรวจโรคดังกล่าว</p> <p>-นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ความเจ็บป่วยทางจิตไม่สามารถนำมาเป็นข้ออ้างในการไม่ต้องรับโทษได้เสมอไป เนื่องจากความเจ็บป่วยทางจิตที่เข้าข่ายวิกลจริตนั้น จะต้องมีความเจ็บป่วยทางจิตจริงและความรุนแรงของความเจ็บป่วยต้องมากพอถึงขนาดไม่รู้ผิดชอบหรือบังคับตนเองไม่ได้ จึงจะได้รับการยกเว้นโทษตามกฎหมาย ถ้ายังรู้ผิดชอบอยู่บ้าง หรือบังคับตนเองได้บ้างก็ต้องรับโทษ</p>
<p>http://news.sanook.com/1969922/ (26 มี.ค.59)</p>	<p>เด็กหญิงผูกคอตายประชดรัก</p> <p>-เสนอข่าว กรณีเฟซบุ๊กของเด็กหญิง ม.ต้น โรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.นาทวี จ.สงขลา โพสต์ภาพตนเองมีเชือกผูกคอ พร้อมข้อความตัดพ้อในเรื่องความรัก โดยมีข้อความเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก และมีการนำไปแชร์ต่อ โดยในเวลาต่อมามีผู้เข้ามาโพสต์ว่า เด็กคนดังกล่าวผูกคอตายเสียชีวิตที่บ้าน พร้อมกับลงภาพเด็กถูกผ้าห่มสีแดงคลุมร่างไว้ทั้งหมด</p> <p>-พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ไชโยธา ผกก.สภ.นาทวี กล่าวว่า ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจ สภ.นาทวี เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่านักเรียนเป็นชาวโนโพสท์ผูกคอตายจริง แต่ญาติไม่ได้แจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์เวรเข้าทำการชันสูตรพลิกศพ</p>
<p>แนวหน้า (28 มี.ค.59)</p>	<p>เตือนใช้สื่อออนไลน์อย่างมีสติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นอันตรายหากใช้ไปในทางที่ผิด เช่นกรณีเด็กวัยรุ่นที่โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า ไม่อยากอยู่ต่อไป และภาพได้ถูกส่งต่อออกไปเป็นจำนวนมาก มีการวิพากษ์วิจารณ์การกระทำ ทำทนายให้ลงมือกระทำจริง ๆ จากผู้ที่รู้จักและไม่รู้จัก จนก่อให้เกิดการก่อเหตุกระทำอัตวินิบาตกรรมจริง ๆ จึงขอให้ทุกคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์มีสติ รู้เท่าทันกับอันตรายที่มาพร้อมกับโลกออนไลน์ ที่สำคัญคือ "เช็กก่อนแชร์" จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่ประสงค์ดี</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ มติชน (26 มี.ค.59)</p>	<p>จ้างผู้ป่วยออทิสติกทำงาน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตเร่งจับมือองค์กรรัฐ เอกชน สนับสนุนการจ้างงานผู้ป่วยออทิสติก ทั้งนี้ หากมีการรักษาเร็ว จะช่วยผู้ป่วยมีพัฒนาการ ช่วยเหลือตัวเองทำงานได้ โดยมี 10 กว้างองค์กรให้โอกาสผู้ป่วยออทิสติกทำงาน แต่มีไม่ถึง 100 คน</p>
<p>บ้านเมือง(26 มี.ค.59)</p>	<p>รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ประชุมคณะกรรมการ ศปถ. ครั้งที่ 2/2559 เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 ให้เล่นสงกรานต์ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร" และดำเนินการตาม 5 มาตรการหลัก ได้แก่ 1.ด้านการบริหารจัดการ ขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุ 2.ด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย 3.ด้านยานพาหนะปลอดภัย ตรวจสอบยานพาหนะ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ 4.บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวด และ 5.เตรียมพร้อมทีมกู้ชีพกู้ภัยให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็ว</p> <p>นอกจากนี้ ให้กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บูรณาการฐานข้อมูลให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อนำไปใช้ในการติดตามประเมินผล และวางแผนแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจะช่วยยกระดับการสร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากล และถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวาระ ประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)</p>
<p>ข่าวสด(26 มี.ค.59)</p>	<p>กรณีเด็กแก๊งเพื่อนจนจมน้ำตาย</p> <p>-เสนอข่าว จากเหตุการณ์สลด 2 เด็กหญิงอายุ 11 ขวบ และ 12 ขวบ นักเรียนชั้น ป.5 จมน้ำเสียชีวิต เนื่องจากถูก ด.ช.อายุ 11 ขวบตีบตกรน้ำ พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ รองผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สุขภาพจิต ระบุว่า อาจเกิดจากการเลี้ยงดู หรือเด็กอาจมีความผิดปกติในจิตใจ การสอบสวนต้องมีนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาช่วยด้วย และต้องประเมินสภาพจิตใจ มีแพทย์มาตรวจอาการ
มติชน ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์	เตือนท้องเสียห้ามดื่มเกลือแร่ -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยว่า หากมีอาการท้องเสีย ให้หยุดอาหาร 2-4 ชั่วโมง เพื่อให้ลำไส้หยุดทำงาน และดื่มเกลือแร่สำหรับคนที่ท้องเสีย หรือโออาร์เอส ผสมน้ำต้มสุก โดยห้ามดื่มเกลือแร่สำหรับผู้เสียชีวิต เนื่องจากอาการออกกำลังกาย เพราะเกลือแร่ชนิดนี้จะมีน้ำและน้ำตาลสูง ทำให้ร่างกายดื่มน้ำ และน้ำตาลเข้าสู่ทางเดินอาหาร ส่งผลให้ลำไส้บีบตัวมากขึ้นกระตุ้นการถ่ายเหลวมากขึ้น
แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์	สธ.จับมือ มสธ.พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข -เสนอข่าว พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สธ.ให้ความสำคัญในความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐานด้านวิชาการ เพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยสธ. มีความต้องการบัณฑิตด้านสาธารณสุข ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพที่ดีสู่ประชาชน
เดลินิวส์ คอลัมน์ คุณหมอขบถ (26 มี.ค.59) สยามรัฐ (28 มี.ค.59)	กลิ่นปัสสาวะเสี่ยงโรค -เสนอบทความ นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุว่า การดื่มน้ำน้อย ไม่เคลื่อนไหวร่างกาย รวมถึงการดูแลสุขภาพอนามัยของอวัยวะเพศไม่ดี เป็นสาเหตุทำให้มีการรับเชื้อโรคต่าง ๆ เข้าไปในร่างกาย โดยเฉพาะเมื่อมีการกลั้นปัสสาวะร่วมด้วยจะทำให้มีกลิ่นปัสสาวะแฉะคาง เชื้อโรคเจริญเติบโต ได้ดี ทำให้เกิดการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ และลามถึงไตได้
สำนักข่าวไทย (28 มี.ค.59)	โรคมะเร็งกระดูก -เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Lerdsin Sarcoma Day 2016 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรักษา สร้างกำลังใจให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประชาชนควรดูแลสุขภาพเลือกรับประทานอาหารปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ หมั่นตรวจสุขภาพเพื่อหาความผิดปกติของร่างกาย
กรมประชาสัมพันธ์ (28 มี.ค.59)	โรคเรื้อน -เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจินะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการป้องกันโรคเรื้อนจนไม่เป็นปัญหาสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2537 ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในระยะหลังกำจัดโรคเรื้อน ผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในประชากรต่างด้าว พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2554-2558 พบผู้ป่วยในกลุ่มประชากรต่างด้าวเฉลี่ย 20-50 รายต่อปี กรมควบคุมโรคจึงควบคุมโรคเรื้อนในกลุ่มประชากรต่างด้าว โดยการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันกลุ่มแรงงานต่างด้าวและพื้นที่ชายแดน
โลกวันนี้วันสุข คอลัมน์ โลกสุขภาพ (26 มี.ค.59) มติชน(28 มี.ค.59)	โรคลมแดด -เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจินะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนอากาศร้อนระวังโรคลมแดด หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งจัด อยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ออกกำลังกายหรือทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน สวมเสื้อผ้าที่โปร่งสบาย สีอ่อน ระบายอากาศได้ดี ไม่รัดรูป สวมแว่นกันแดด กางร่ม ทาโลชั่นกันแดด ควรดื่มน้ำให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
กรมประชาสัมพันธ์ (26 มี.ค.59)	5 ส 3 เก็บ -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำทีมผู้บริหารกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รมรณรงค์กิจกรรม 5 ส 3 เก็บ ในพื้นที่และบริเวณรอบกรม เพื่อสร้างกระแสปลูกฝังสุขนิสัยให้บุคลากรทุกคนรักความสะอาดสถานที่ทำงาน ปลอดภัย นำทำงาน ไม่เป็นที่อาศัยของพาหะนำโรคที่สำคัญ โดยจะดำเนินการทุกวันศุกร์
มติชนออนไลน์ (26 มี.ค.59)	เตือนจัดฟันเถื่อนอันตราย -เสนอข่าว ทพ.สุธา เจียรณมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย เตือนการจัดฟันไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เสี่ยงติดเชื้อในช่องปาก-กรามเน่า การจัดฟันต้องทำโดยทันตแพทย์เฉพาะทางเท่านั้น และต้องทำในคลินิกทันตกรรม ซึ่งมีวัสดุ

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ (26 มี.ค.59)	อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย
มติชน เดลินิวส์ เว็บไซต์ เดลินิวส์ มติชนออนไลน์ (26 มี.ค.59) สยามรัฐ (28 มี.ค.59)	มาตรฐานร้านอาหารแฉลอย -เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ขณะนี้มีแฉลอยจำหน่ายอาหารที่เข้าร่วมโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (CFGT) 96,742 แฉ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 81,792 แฉ คิดเป็นร้อยละ 84.55 เมื่อปี 2558 เผื่อระวังแฉลอยจำหน่ายอาหารใน จ.ชลบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ชัยนาท สมุทรสาคร ขอนแก่น อ่างนาจเจริญ และระนอง 154 แฉ พบไม่ผ่านเกณฑ์ 100 แฉ หรือร้อยละ 64.94 แนะนำเลือกร้านที่ผ่านการรับรองยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
เดลินิวส์ คอลัมน์ X- RAY สุขภาพ (27 มี.ค.59)	สูตรสำเร็จลดอ้วน ลดพุง -เสนอบทความ อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการโภชนาการ ที่ปรึกษากรมอนามัยและการลดอ้วน ลดพุง หากคุมอาหารอย่างเดียวจะช่วยให้แค่ 9% ถ้าออกกำลังกายอย่างเดียวจะช่วยให้แค่ 1% แต่ถ้าทำทั้ง 2 อย่าง จะช่วยให้มากถึง 90% โดยการออกกำลังกายควรเป็นแบบแอโรบิก อาทิ การวิ่ง ว่ายน้ำ เดินเร็ว เป็นต้น นอกจากนี้ อยากรู้ให้ใส่ใจกับอาหารว่างเพื่อสุขภาพ (Healthy Break) ซึ่งให้พลังงานไม่เกิน 150 แคลอรี โดยมีส่วนประกอบดังนี้ 1.ผลไม้ 2.ขนมแคลอรีต่ำ น้ำตาลน้อย ไขมันไม่มาก หรือขนมไทยที่ทำมาจากถั่วเมล็ดแห้ง ซึ่งจะให้โปรตีนสูง 3.เครื่องดื่มน้ำตาลน้อยหรือปราศจากน้ำตาล สำหรับผู้บริหารที่มีปัญหาเรื่องอ้วน ลดพุง อาหารว่างควรมีเพียงผลไม้เพียงอย่างเดียว เช่น ส้มโอ 2 กลีบ แอปเปิ้ลครึ่งลูก หากเป็นเบเกอรี่ ควรเป็นชิ้นเล็ก ๆ และเพิ่มผลไม้ และเครื่องดื่มไม่หวาน ส่วนผู้บริหารที่ดื่มกาแฟช็อค ควรเป็นกาแฟดำ หรือน้ำตาลไม่เกิน 1 ช้อนชา ใส่นมผงแทนครีมเทียม
เดลินิวส์ คอลัมน์ กลางกระแส (27 มี.ค.59)	นวดกดจุด ช่วยลดบุหรี -กล่าวถึงการนวดกดจุดสะท้อนเท้า ซึ่งเป็นอีกแนวทางใหม่ที่ทำให้ลด ละ เลิก บุหรีได้ผล โดยสสส. เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี ชมรมพัฒนาสุขภาพชุมชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี และภาคีเครือข่าย ได้จัดกิจกรรม "การนวดกดจุดสะท้อนเท้า" เพื่อให้ความรู้และแนะนำวิธีการนวดกดจุดให้กับผู้ที่ต้องการลด ละ เลิก บุหรี และให้ความรู้ด้านการนวดกดจุดเพื่อปรับสมดุลสุขภาพให้กับผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ การนวดกดจุดสะท้อนเท้ายังช่วยลดอาการเครียด ไมเกรน นอนไม่หลับ ปวดคอ และกระตุ้นการทำงานของต่อมฮอร์โมนต่าง ๆ บรรเทาอาการ หัวใจ คัดจมูก เจ็บคอ ภูมิแพ้ และระบบทางเดินหายใจให้ดีขึ้นด้วย
บ้านเมือง (27 มี.ค.59)	ภูมิปัญญาไทยคลายร้อน -เสนอบทความ นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ จัดแสดงและสาธิตองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อใช้ดูแลสุขภาพช่วงหน้าร้อน โดยแนะนำให้มี ตำรับยาหอม ได้แก่ ยาหอมเทพจิตร ยาหอมทิพโอสถ ยาหอมอินทจักร และยาหอมนวโกศยามม รวมทั้งบาล์มสมุนไพร ตัดบ้าน ตัดตัว นอกจากนี้ ยังมี มุมนวดคลายร้อน แนะนำวิธีพื้นผิวเสียด ป้องกันผิวเสื่อม ชะลอชรา ด้วยพืชผักสมุนไพรใกล้ตัว ได้แก่ แดงกวาวานหางจรเข้ ใบย่านาง รากขี้เหล็ก ใบตำลึง 5 หรือกล้วยน้ำว้าสุกบด พอกหน้า 15 นาที ลดความร้อนผิว มุมนวดคลายร้อน ช่วยปรับสมดุลธาตุทั้ง 4 ด้วยการรับประทานอาหาร เครื่องดื่มรสขมเย็น รสจืด เช่น ยอดมะระสด หรือต้มจิ้มน้ำพริก สะเดาน้ำปลาหวาน หรือแกงขี้เหล็กปลาอย่าง มุมนวดคลายร้อน ได้แก่ น้ำมะนาว น้ำบัวบก น้ำรากบัว น้ำกระเจี๊ยบ น้ำย่านาง น้ำรากขี้เหล็ก นำตรีผลา น้ำยาอุทัยทิพย์ ชาเบญจเกสร จากเกสรดอกไม้ 5 ชนิด ได้แก่ ดอกพิกุล บุนนาค สารภี มะลิ เกสรบัว
สยามรัฐ (28 มี.ค.59)	เขียนรายนาร้องสินค้าเกษตรคุณภาพ -เสนอข่าว นายกิตติ ทิศสกุล นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ กล่าวว่า พบข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า คนไทยป่วยตายด้วยโรคมะเร็งปีละกว่า 60,000 คน เพราะบริโภคไม่ปลอดภัย โดยพบว่าผักมีสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานยุโรป 30-40% จังหวัดจึงกำหนดให้มีวาระจังหวัดในการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ใช้งบประมาณ 25 ล้านบาท สร้างศูนย์กระจายพืชที่ ต.นางแล อ.เมือง ในการรองรับผลผลิตของเกษตรกรเพื่อจำหน่าย และขยายเครือข่ายจนมี 300 กลุ่มแล้ว และได้คัดเลือกเฉพาะ 30 ชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับขับเคลื่อน
เดลินิวส์	รณรงค์ใช้เลือดออก -กล่าวถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์ประกาศสงครามกับยุงลายของ จ.เชียงใหม่ โดยขณะที่ นายทอง พันทอง รองนพ.

สื่อ	ประเด็นข่าว
คอลัมน์ มุมพิลึก (27 มี.ค.59)	สสจ.เชียงใหม่ ขึ้นเวทีเตรียมเปิดงาน ทีมงานได้นำตุ้มมาตั้งกลางเวที พร้อมส่งก้อนให้กับประธาน ทำให้ผู้ร่วมงานเกิดความสงสัย จนประธานทุบตุ้มจนแตกทำให้น้ำไหลทะลักออกมา ถึงได้เข้าใจว่าต้องการให้ช่วยกันกำจัดที่วางไข่ของยุงลาย
สปริงนิวส์ (26 มี.ค.59)	<p>ป้อเด็กตั้ง ห้ามเผยแพร่ภาพ คนเจ็บ-ตาย</p> <p>-เสนอข่าว นายสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครมูลนิธิป้อเด็กตั้ง ได้เผยแพร่ประกาศลงวันที่ 21 มี.ค. 59 เรื่องระเบียบอาสาสมัคร ว่าด้วยการเผยแพร่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ต่างๆ โดยมีเนื้อหา ห้ามอาสาสมัครนำภาพเหตุการณ์ หรือภาพบุคคล หรือภาพสถานที่ ที่ไปปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ หรือผู้เสียชีวิต หรือผู้ประสบภัย หรือภัยต่างๆ ออกเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากมูลนิธิฯ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้บาดเจ็บ, ผู้เสียชีวิต, ผู้ประสบภัย หรือญาติของบุคคลดังกล่าว รวมถึงอาจเกิดความเสียหายต่อสถานที่นั้นๆ</p> <p>ทั้งนี้ หากอาสาสมัครรายใดฝ่าฝืนกระทำในเรื่องดังกล่าว แล้วเกิดความเสียหายขึ้น ให้ถือว่าเป็นการกระทำ ความผิดว่าด้วยระเบียบอาสาสมัครอย่างร้ายแรง และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 59 เป็นต้นไป</p>
ข่าวสด (27 มี.ค.59)	<p>จุฬาฯ ชนะเลิศตำราล้างไตทางช่องท้อง</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.เฉลิมศักดิ์ กาญจนบุษย์ อาจารย์สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึง ผลงานแนวปฏิบัติการล้างไตทางช่องท้อง ซึ่งได้รับรางวัล DMSc Awards 2559 รางวัลชนะเลิศประเภทหนังสือ/ตำราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากงานประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่า ผลงานดังกล่าวสืบเนื่องจาก เมื่อ พ.ศ.2553 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเข้ารับการรักษาด้วยพระอาการประชวรจากโรคไตวาย จึงเป็นที่มาของการจัดทำแนวปฏิบัติการล้างไตทางช่องท้อง โดยเริ่มปี 2555 สำเร็จในปี 2556 หนังสือดังกล่าวมี 1,000 หน้า ผลิต 1,000 เล่ม ขณะนี้แจกจ่ายไปยังห้องสมุดและรพ.ที่มีการล้างไตทั่วประเทศกว่า 600 เล่ม มีเนื้อหาครอบคลุมการล้างไตทางช่องท้อง ตั้งแต่ความเป็นมา วิธีการดูแลผู้ป่วยทั้งใน รพ.จังหวัด รพ.ชุมชน รพ.เปิดใหม่ แพทย์ และพยาบาล รวมไปถึงการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการล้างไตทางช่องท้องของผู้ป่วย และแต่ละบทจะมีพุทธพจน์สั้นๆ ถือเป็นหนังสือธรรมะด้วย</p>
บ้านเมือง (27 มี.ค.59)	<p>แอปพลิเคชันรักษาหลอดเลือดสมอง</p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อายุรแพทย์ประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” และ “ทีมสุขภาพโรงพยาบาลศรีนครินทร์” ได้พัฒนา App Stroke Fast Track ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, และสปสช. ใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอส และแอนดรอยด์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ใน “วันอัมพาตโลก”</p> <p>App Stroke Fast Track ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1.ส่วนการให้ความรู้ 2.ส่วนคัดกรองสุขภาพ 3.ส่วนการลงทะเบียนแจ้งข้อมูลของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ รวมถึงชื่อญาติและเบอร์ติดต่อในภาวะฉุกเฉิน เพื่อแสดงในศูนย์ข้อมูลของ สพล. หรือ 1669 สามารถกดเรียกด้วยปุ่มเดียวกรณีฉุกเฉินต้องได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีผู้เรียกผ่านระบบนี้แล้วเฉลี่ยวันละ 1-3 ครั้ง 4.การให้ข้อมูลหน่วยบริการในจังหวัด ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีหน่วยบริการใดบ้างที่สามารถให้บริการโรคหลอดเลือดสมองได้</p> <p>ก่อนเปิดตัว App Stroke Fast Track ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง มีผู้เข้าชมถึง 8 ล้านครั้ง แต่ในส่วนของ App จนถึงขณะนี้เป็นเวลาเกือบ 5 เดือน มีผู้ดาวน์โหลดเพียง 17,000 ครั้ง ทั้งนี้ App Stroke Fast Track ติด 1 ใน 3 แอปพลิเคชันด้านสุขภาพที่มีผู้ดาวน์โหลดมากที่สุด และในอนาคตจะขยายให้ครอบคลุมไปยังโรคอื่นๆ เช่น โรคหัวใจ หลอดเลือด รวมถึงพัฒนาส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ชาวต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยสามารถใช้ได้ด้วย</p>
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ มติชนออนไลน์ เดอะเนชั่น บ้านเมือง	<p>ประชุมโรคผิวหนัง</p> <p>-เสนอข่าว สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย แถลงข่าว “AEC : โรคผิวหนังไร้พรมแดน” โดย รศ.นพ.นภดล นพคุณ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจส่งผลให้โรคผิวหนังที่หายไปจากประเทศไทยกลับมาอีกครั้ง โดยเฉพาะ 4 โรคสำคัญ ได้แก่ โรคเรื้อน โรคติดต่อทาง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ (26 มี.ค.59)</p>	<p>เพศสัมพันธ์ โรคเท้าช้าง และโรคโลหิตมาเนีย</p> <p>-นพ.กฤษฏา มโหทาน นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปี 2554-2558 พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่เป็นแรงงานต่างด้าวเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องเพิ่มขึ้น โดยเป็นสัญชาติเมียนมาร์มากที่สุด จึงน่าห่วงว่าเมื่อมีการเปิดเออีซี จะพบผู้ป่วยโรคนี้สูงขึ้นอีกครั้ง และแพร่โรคสู่คนไทย ซึ่งต้องมีการเฝ้าระวัง ส่วนคนไทยที่เป็นเจ้าของกิจการ หากพบลูกจ้างมีอาการสงสัยเป็นโรคนี้ ให้แจ้งหน่วยงานสาธารณสุข และอย่าไล่ออกจากงาน เพราะโรคนี้หากได้กินยา 3-5 วันก็จะไม่แพร่สู่คนอื่น</p> <p>-พญ.รัตติยา เตชะขจรเกียรติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และระบาดวิทยา รพ.บางรัก เผยว่า โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เริ่มระบาดอีกครั้ง พบผู้ป่วยโรคซิฟิลิสเพิ่ม 2 เท่าในช่วง 5 ปี และย้ำให้ใช้ถุงยางทุกครั้ง โดยขอรับได้ฟรีที่สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข และที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตต่าง ๆ</p>
<p>เดลินิวส์ ข่าวสด โพสต์ทูเดย์</p> <p>ไทยโพสต์ ผู้จัดการ ออนไลน์ (26 มี.ค.59)</p> <p>ไทยรัฐ (28 มี.ค.59)</p>	<p>โรคซิกา</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ ประกาศเตือนให้คู่สามีภรรยาชะลอการวางแผนตั้งครรภ์ออกไปก่อน หากอีกฝ่ายมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสซิกา โดยย้ำว่าฝ่ายชายควรมีการใช้ถุงยางอนามัยหากมีเพศสัมพันธ์ หรือละเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันเป็นเวลา 6 เดือน หากได้เดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสซิกา ส่วนฝ่ายหญิงควรชะลอการตั้งครรภ์ออกไป 2 เดือน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันยังมีแผนขยายมาตรการป้องกันในเปอร์โตริโก ดินแดนในอาณัติของอเมริกาแห่งแรกที่มีผู้ป่วยไวรัสซิกา</p> <p>ด้าน ดร.เดนิส จาไมสัน ผู้เชี่ยวชาญโรคของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค ระบุว่า พบหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างไวรัสซิกากับศีรษะเล็กผิดปกติ</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขบราซิลเตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟน ซึ่งจะช่วยติดตามและป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสซิกาในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกส์ ที่เมืองรีโอเดจาเนโร เดือน ส.ค. นี้</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขชิลีแถลงเมื่อวันเสาร์ ว่า พบหญิงวัย 46 ปี ติดเชื้อไวรัสซิกาจากการมีเพศสัมพันธ์กับชายที่ติดเชื้อนี้จากเยติ เป็นการพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาจากเพศสัมพันธ์รายแรกในประเทศ ซึ่งชิลีไม่มีผู้ตายที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคนี้ ขณะนี้มีข่าวลือที่ติดเชื้อซิกาจากต่างประเทศทั้งหมด 10 ราย โดยเป็นการพบในปีนี้ 8 ราย</p>
<p>มติชน (26 มี.ค.59)</p>	<p>แคนาดาให้สิทธิปลูกัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว รัฐบาลแคนาดาประกาศเห็นชอบกับคำตัดสินของศาลรัฐบาลกลาง ที่ยกเลิกข้อห้ามผู้ป่วยปลูกัญชาด้วยตนเองเพื่อใช้งานทางการแพทย์ ที่ถูกประกาศใช้ในรัฐบาลอนุรักษ์นิยมชุดก่อนหน้า โดยศาลชี้ว่า กฎหมายกัญชาทางการแพทย์จะถูกนำกลับมาแก้ไขเพื่อสะท้อนคำตัดสินของศาล โดยมีกำหนดเส้นตายในวันที่ 24 สิงหาคม</p> <p>ขณะที่ นางเจน ฟิลพอตต์ รัฐมนตรีสาธารณสุขแคนาดา เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงและราคาของกัญชาสำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้งานทางการแพทย์ โดยเมื่อปี 2556 รัฐบาลอนุรักษ์นิยมแคนาดาปรับโครงการกัญชาทางการแพทย์ในประเทศ โดยให้ผู้ป่วยสั่งซื้อกัญชาจากผู้ผลิตที่มีใบอนุญาตทางไปรษณีย์แทนการปลูกด้วยตนเอง</p>